

นิมาชัยสาร

พระภิกษุกับ ประเด็นสังคม

ปีที่ 39 ฉบับที่ 106 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เทคโนโลยี รุดหน้าพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านงานวิจัยเชิงรุก โดยเฉพาะ การสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อขอรับทุนวิจัยจากภายนอกที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาสมรรถนะโดยการให้ ความรู้จากแหล่งทุนวิจัย รวมถึงการเรียนรู้บรรยากาศในการพิจารณาข้อเสนอองานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยและการ กระตุ้นให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน คือ รศ.ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ พอ.นพ. วิเชียร ชู เสมอ ประธานเครือข่ายวิจัยของ สกอ. ภาคใต้ตอนบน และ ผศ.ดร.วิรัชฤทธิ์ ชาตะกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยการแจ้งความประสงค์ใน การเข้าร่วมโครงการมายังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 การอบรมในครั้งนี้ไม่ เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

คหกรรมฯ ร่วมอนุรักษ์ฯ ไทย อบรมทำกระทงขนมปัง

สาขาวิชาการคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทำกระทงจาก แป้งขนมปัง ในระหว่างวันที่ 15 -17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาได้สืบสานภูมิปัญญาไทย และ วัฒนธรรมอันดี ร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในประเพณีลอยกระทงที่จะเวียนบรรจบมาในวัน อาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้

(ต่อหน้า 2)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ์

ผศ.วันดี แก้วสุวรรณ ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องจากใกล้ถึงวันลอยกระทงแล้ว จึงได้จัดการอบรมทำกระทงขนมปังขึ้น เพราะคิดว่ากระทงประเภทนี้ไม่แพร่หลายกับการกระทงประเภทนี้มากนัก จึงทำการอบรมให้กับนักศึกษาในหลักสูตรฯ และนักศึกษาที่เรียนวิชานี้เป็นวิชาเลือกได้มีความรู้เพิ่มเติมถึงวิธีการทำกระทงขนมปัง เรียกได้ว่าสามารถนำมาใช้ในการหารายได้พิเศษได้สำหรับนักศึกษา และได้วิชาความรู้เพิ่มเติม เพราะการอบรมทำกระทงขนมปังในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิชาการที่สอนเพราะอยู่ในวิชาขนมอบ และด้วยกรรมวิธีที่ทำกระทงขนมปังนั้นจะต้องทำมาจากแป้งขนมปัง แล้วนำไปอบอีกครั้งหนึ่ง และในปัจจุบันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญในยุคนี้ จะเห็นได้ว่าการผลิต



กระทงในยุคก่อน ๆ ที่ผ่านมาน่าจะนำวัสดุที่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมมาผลิตเป็นกระทงกันมาก จึงมีแนวความคิดว่าถ้าหากเราทำกระทงจากขนมปังน่าจะได้ประโยชน์หลายอย่าง อาทิ คนที่นำกระทงชนิดนี้ไปลอยก็จะได้รับอนุรักษวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้บุญอีกด้วยเพราะกระทงขนมปังได้เป็นอาหารของปลา เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว

หลังจากที่อบรมทำกระทงขนมปังเสร็จสิ้นลง นักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จะผลิตกระทงขนมปังออกจำหน่ายในงาน “เปิดประตูสู่นกคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม เน้นย้ำความเป็นวิทยาศาสตร์” จัดในวันที่ 20-21 พ.ย.นี้ ณ บริเวณใต้ถุนอาคารใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ในราคาใบละ 25 บาท พร้อมรูปเขียน รายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในการฝึกทักษะโครงการอื่นต่อไป

สภาคณาจารย์และข้าราชการ : สภาของใคร (ต่อจากหน้า 3)

เป็นเวลาที่ประเทศหรือสังคมประชาธิปไตยนิยมใช้เป็นเวลาที่เลือกตั้ง เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้มีเวลาเลือกตั้งตามเวลาที่ตนสะดวก แต่การกำหนดเวลาการเลือกตั้ง เช่น 07.00 – 10.00 น. หรือ 07.00 – 12.00 น. นั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นเวลาที่น้อยเกินไปสำหรับการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากวันเวลาดังกล่าวคณาจารย์ ข้าราชการทั้งหลายต้องทำหน้าที่สอนหนังสือหรือปฏิบัติภารกิจของตน

ดังนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง สภาคณาจารย์และข้าราชการ หากมีการจัดตั้งขึ้นจริง ควรกำหนดวันเวลาและสถานที่เพื่อความเหมาะสมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

(4) การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาใน ข้อ 13 ตามข้อบังคับนั้น ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งในวันเดียวกัน ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ผมมีความเห็นว่า หากมีจำนวนผู้สมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คณะกรรมการเลือกตั้งก็มีอำนาจขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติมเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นเอกภาพ ปราศจากข้อเคลือบแคลงสงสัย

จากข้อสังเกตที่กล่าวมาแล้ว ผมในฐานะตัวแทนสภาคณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ อย่างเปิดเผยเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย อย่างมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และสามารถตอบคำถามได้ว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นตัวแทนของใครได้อย่างแท้จริง ?

สภาคณาจารย์และข้าราชการ : สภาของใคร ?

ภูมิชัย สุวรรณดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อนุสนธิตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศยกเลิกการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เพื่อจัดการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทข้าราชการ พ.ศ. 2553 นั้น กระผมในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้น มีความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 23 และมาตรา 24 กำหนดให้มีองค์กรภายในของแต่ละมหาวิทยาลัย ในนาม “สภาคณาจารย์และข้าราชการ” โดยมีบทบาทหน้าที่ 4 ประการ คือ

- (1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือมหาวิทยาลัย
- (2) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
- (3) พิจารณาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
- (4) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย

จากพันธกิจดังกล่าวข้างต้น สภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นองค์กรในการสำคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยตลอดจนบุคลากรทุกท่าน เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าและในขณะเดียวกันก็ยังทำหน้าที่ปกป้องสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของคณาจารย์และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนด้วย

จากบทบาทอำนาจหน้าที่ที่สำคัญดังกล่าวนี้ การได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการนั้น มิได้มีความสำคัญยิ่งไปกว่าตำแหน่งอธิการบดีหรือตำแหน่งบริหารใด ๆ ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทข้าราชการ พ.ศ. 2553 นั้น ได้กำหนดที่มาของประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการไว้ชัดเจน และกระผมมีข้อสังเกตบางประการ ดังนี้

(1) ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้ง “คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ” ขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และให้มีอธิการบดีเป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง (ข้อ 12 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ) แต่ตามข้อเท็จจริง ไม่ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการอย่างเปิดเผย รวมทั้งแนวทางในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งการกระทำดังกล่าวได้สร้างความสงสัยและคลางแคลงใจแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

(2) หากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการขึ้นมาจริง ก็ควรมีกรอบและแนวทางการได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ชัดเจน เช่น ควรกำหนดวันเวลาแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับบทบาทหรือการดำเนินการของสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังและซักถาม เพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกได้ถูกต้อง

(3) คณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ควรกำหนดวันและเวลาการเลือกตั้งให้มีความถูกต้องและชัดเจน ถึงแม้ว่าการกำหนดวันเวลาและสถานที่การเลือกตั้งเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามก็สมควรพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลักษณะการทำงานของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งโดยหลักสากลแล้วเวลา 08.00 – 15.00 น.



บรรณาธิการรายสัปดาห์ ผศ.ดร. บำรุง ศชินวลดปาน
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฎา นนทโชติ
 พิสูจน์อักษร อัครภานา นายก้องภพ ปรัชชาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีชาล วันนี้นำเสนอเนื้อหาสาระจากวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด จะปิดทำการ 1 วัน เพื่อจะปรับปรุงระบบโปรแกรมบัญชี จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เมื่อวันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายพินิจ ศิริพฤกพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะ ได้มาชี้แจงถึงแนวทางการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาของ กฟผ. ให้กับคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.เอมอร สิทธิรักษ์ รองอธิการบดี และทีมงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารคณะวิทยาการจัดการ

กรอบงานวิจัยและพัฒนา ที่ กฟผ. ให้การสนับสนุนมี 6 ด้าน ได้แก่ 1. การทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์จากต่างประเทศเพื่อใช้ในกิจการไฟฟ้า 2. การลดความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด และหรือ การพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การพัฒนาพลังงานใหม่เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า 4. การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนที่เกี่ยวกับกิจการไฟฟ้า 5. การป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า และ 6. การสนับสนุนการวิจัยเชิงสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า

นับเป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักวิจัยทั้งหลาย เนื่องจากนักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโครงการไปยัง กฟผ. ได้ตลอดทั้งปี งบประมาณสนับสนุนไม่จำกัด เป็นโครงการปีเดียวหรือต่อเนื่องก็ได้ สามารถขอครุภัณฑ์วิจัยได้ด้วยและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการครุภัณฑ์จะตกเป็นทรัพย์สินผู้วิจัย (มหาวิทยาลัย) อาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดสนใจสามารถ download แบบฟอร์มการเขียน proposal ได้ที่ <http://www.egat.co.th/research>

เสาร์-อาทิตย์ ที่จะถึงนี้ร่วมชมขงเชิญร่วมงาน "เปิดประตูสู่นคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม เน้นย้ำความเป็นวิทยาศาสตร์" จัดที่บริเวณใต้อาคารวิทยาศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมการออกร้านของนักศึกษาและผู้สนใจ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงผลงานของนักศึกษา และมีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงร่วมด้วย

ส่วนงานลอยกระทงที่จะมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายนนี้ กองพัฒนานักศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดเช่นเคย ที่บริเวณสระน้ำเรือนไทย กิจกรรมมีทั้งการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง และกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่บ่ายโมงยันเที่ยงคืน

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ "สิ่งเรียบง่ายในชีวิตจะสร้างสรรค์ช่วงเวลาที่ดี" สวัสดิ์ค๊ะ